



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๐๕๓๒/๘

วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ MOIT ๑๙

เรียน สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในการนำไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ ขออนุญาตนำข้อมูลชมรม STRONG สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่แนวทางการดำเนินกิจกรรม รายชื่อสมาชิก และกิจกรรมของชมรม เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

นายประยงค์ สุดสุข

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

ทราบ

(นายชัยณรงค์ สุวรรณภูมิ)

สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

ที่ ๗ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

ตามแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุขระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ "ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

นายประยงค์ สุดสุข	ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่	ประธาน
นายอัครชัย โพธิ์มา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
นายอรรถวิทย์ วงศ์มณี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
ภรรณีการ์ จันทษา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาวจริยาภรณ์ ลาตสมดี	นักวิชาการการเงินและบัญชี	กรรมการ
นายศรศักดิ์ดา ภารพัฒน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
นางสาวอุมาพร ฐรรรัตน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาววิภาดา พลமாக	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	กรรมการ
นายอภิชาติ พันผา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสุดาวรรณ อุปลัมภ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาววลัยลักษณ์ ผดุงพล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาววิยะดา กุลวงศ์	พนักงานพิมพ์	กรรมการ
นายแสงทอง แสงเขตต์	ผอ.รพ.สต.	กรรมการ
นางณัฐยามล คุณดั่ง	พนักงานพิมพ์	กรรมการ
นางวิไล โลหะกุล	พนักงานบริการ	กรรมการ
นายสุระพล เพ็ญลักษณ์	ผอ.รพ.สต.	กรรมการ
นายเฉลิม ชุมใหญ่	พนักงานพิมพ์	กรรมการ
นางพาดา แสนทวิสุข	พนักงานบริการ	กรรมการ
นายนิคม ปราณวิวัฒน์	ผอ.รพ.สต.	กรรมการ
นางสาวปิยาพร บุญยงค์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
นางพิมพ์แพร ทองย่อย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาวปวีณา หอมจันทร์	พนักงานพิมพ์	กรรมการ
นางสุภาพร ฐิตะสาร	ผอ.รพ.สต.	กรรมการ
นางสาวสยมพร รั้วมัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสุกัญญา สระคุณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
นายสุวิจน์ พุทจักร์	พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ
นางสาวรัตนภรณ์ ศรีสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ

นายณัฐฤกษ์ ทองเหลือง	พนักงานพิมพ์	กรรมการ
นางจิตษณา ประชุมรักษา	ผอ.รพ.สต.	กรรมการ
นางนริดา มณีนิล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาวเมธิตา นามพงษ์	พนักงานพิมพ์	กรรมการ
นายสมนึก ฉวีรักษา	ผอ.รพ.สต.	กรรมการ
นางสาวภัทรณัชชา ประสพสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
นางสาวดารารัตน์ อุ่นศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวจิรวรรณ จรลี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
น.ส.นิตติยา แทนทอง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	กรรมการ
นายสมพงษ์ รินชารี	พนักงานบริการ	กรรมการ
นางสาวสุภาพร โลหะกุล	ผู้ช่วยทันตภิบาล	กรรมการ
นางสาวกาญจนา แสงสว่าง	พนักงานบันทึกข้อมูล	กรรมการ
นายญาณ อุปลัมภ์	ผอ.รพ.สต.	กรรมการ
นางสาวนันทพร คุณพรม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
นางวีรยุรัตน์ แจ่มจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
นายมีโชค ทนทาน	พนักงานบริการ	กรรมการ
นางแสงทิพย์ วงศ์ประसार	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวชนิษฐา ภารพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
นายณัฐวัฒน์ จิรพลาธิวัฒน์	จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
นางสาวสุภิรัตน์ ทองวงศ์	จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
นางวารุจิตร หลีกเขต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เลขานุการ
นางสาวรัตนภรณ์ ศรีสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. บทบาทหน้าที่

๒.๑ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

๒.๒ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ

๒.๓ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้การดำเนินงาน เครือข่ายของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายชัยณรงค์ สุวรรณภูมิ)
สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่